

# ทับทิม

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 19 มีนาคม 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4196

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 47.51 Ad Value: 38,008

PRValue (x3): 114,024

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไชปมร้อนหุ้นGUNKULผู้บริหารชี้เครดิตดีรับ



ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย



ทับทิม - GUNKUL เผย ทริสเรทติ้งประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็น BBB+ จาก BBB และเพิ่มเครดิตหุ้นกู้ไม่ต้องยลสิทธิ ไม่มีหลักประกันเป็น BBB จาก BBB- สะท้อนถึงกระแสเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลตอบแทนของโรงไฟฟ้า หนุน EBITDA พุ่ง 3 เท่าแตะ 3.7 พันล้านบาท ในช่วง 5 ปี ฟาก "ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย" ระบุส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทและช่วยลดภาระต้นทุนดอกเบี้ย

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ปรับเพิ่มเครดิตองค์กรเป็นระดับ BBB+ จากเดิมที่ระดับ BBB และเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ต้องยลสิทธิ ไม่มีหลักประกันเป็นระดับ BBB จากเดิมที่ระดับ BBB-

จากการที่ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึงกระแสเงินสดของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทเริ่มสร้างผลตอบแทน โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 3 เท่าเป็น 3.7 พันล้านบาทในปี 2563 จาก 1.2 พันล้านบาทในปี 2559

● **รากฐานเวียดนาม**  
ประกอบกับความสามารถในการ

ชำระหนี้ของบริษัทและอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนก็อยู่ในระดับที่ดี แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในธุรกิจอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร หรือบูรณาการในแนวตั้ง (Vertical Integration) และกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า

นอกจากนี้บริษัทยังคงมีการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง



ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย

## ไชปมร้อนหุ้นGUNKUL ผู้บริหารชี้เครดิตดีรับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวียดนามที่อัตราการเติบโตและความต้องการไฟฟ้ายังคงแข็งแกร่ง

### ● **ขึ้นักลงทุนเชื่อมั่น**

ด้านสภาพคล่องของบริษัทยังคงแข็งแกร่งจากกระแสเงินสดที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวงเงินกู้ต่างๆ จากสถาบันการเงินหลายแห่ง ที่สามารถรองรับภาระหนี้รวมทั้งการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี

"การปรับเรตติ้งจากทริสเรทติ้งในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อภาพรวมและความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัท ในการจัดหาเงินทุนผ่านตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และทำให้อัตราดอกเบี้ยมีต้นทุนลดลง และทำให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในศักยภาพของกลุ่มบริษัท GUNKUL มากยิ่งขึ้น" ดร.สมบูรณ์กล่าว

ก่อนหน้านี้นางสาวโคกษา ตาร์ชัยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ระบุว่าบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2564 เติบโตไม่ต่ำกว่า 15-20% ซึ่งเป็นการเติบโตในธุรกิจทุกด้าน ทั้งในส่วนของการเติบโตในธุรกิจทุกด้าน ทั้งในการเติบโตในธุรกิจทุกด้าน ทั้งในส่วนของการเติบโตในธุรกิจทุกด้าน ทั้งในการเติบโตในธุรกิจทุกด้าน

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 เมกะวัตต์ ส่งผลทำให้ปี 2566 กำลังการผลิตจะเป็นไปตามเป้าหมาย 1000 เมกะวัตต์ ภายใต้การลงทุนรวมปี 2564-2566 ที่ 20,000 ล้านบาท หรือประมาณปีละ 5,000-7,000 ล้านบาท

ด้านธุรกิจงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (เทรคคิง) ปี 2564 ตั้งเป้าของยอดขายไว้ที่ไม่น้อยกว่า 10%จากปีก่อน หรือแตะ 1,500 ล้านบาท โดยในปีนี้ คาดว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าลงทุนเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ธุรกิจงานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ปีนี้บริษัทยังมีงานประมูลใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 8,500 ล้านบาท คาดรับรู้เป็นรายได้ปีนี้ไม่น้อยกว่า 2,800 ล้านบาท โดยตั้งเป้ารับงาน EPC เพิ่ม 3,000-3,500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งปี 2564 บริษัทวางเป้าหมาย EPC จะมีส่วนในมือได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 10,000ล้านบาท และจะรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า 12%